



## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

Ngày 8-12-2013

Chúa nhật 2 Mùa Vọng

Năm A

*Hãy sám hối*

LỜI CHỨA: Mt 3, 1-12

*Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.*

*Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông Giodan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giodan. Thấy nhiều người thuộc phái Phariseu và phái Xadóc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn con thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: chúng ta đã có tổ phụ Apraham. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Apraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia,*

(xem tiếp trang 2)

## Khoá họp thứ hai của Hội đồng Hồng y tư vấn

WHD (04.12.2013) – Hội đồng Hồng y tư vấn do Đức giáo hoàng Phanxicô thành lập để giúp ngài trong việc quản trị Giáo Hội hoàn vũ và duyệt lại Tông huấn *Pastor Bonus* về tổ chức Giáo triều Roma, đã bắt đầu khoá họp thứ hai vào sáng hôm qua thứ Ba 03-12, và kéo dài đến ngày 05 tháng 12.

Trong cuộc họp báo được tổ chức cùng ngày 03-12, cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết các vị hồng y sẽ nhóm họp tại Nhà khách Santa Marta mỗi ngày từ 9g00 đến 12g30 và từ 16g đến 19g. Mỗi sáng các ngài sẽ dâng Thánh Lễ đồng tế với Đức Thánh Cha tại Nhà nguyện.

Đức Thánh Cha đã tham dự phiên họp khai mạc buổi sáng và có thể cũng sẽ tham dự phiên họp buổi chiều. Tuy nhiên, sáng thứ Tư Đức Thánh Cha sẽ không dự họp buổi sáng vì phải chủ tọa buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô.



Giữa các khoá họp, các hồng y vẫn tiếp tục công việc của mình, hoặc riêng rẽ hoặc liên lạc với nhau; các ngài cũng đã thu thập các ý kiến và đề nghị về tình hình của Giáo Hội dựa trên những sự kiện mà các ngài

tham dự; chẳng hạn, Đức Hồng y Gracías đã tham dự nhiều cuộc họp ở châu Á, trong khi Đức Hồng y Marx đã tham dự các sinh hoạt khác ở châu Âu.

Trong phiên họp buổi sáng thứ Hai, Hội đồng bắt đầu bàn ngay về Giáo triều Roma và đặc biệt là Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích. Việc bàn thảo rất kỹ lưỡng, chứ không chỉ giới hạn ở những điều chỉnh hay cải tiến vụn vặt. Phân duyệt lại Tông huấn *Pastor Bonus* là chủ yếu, đến độ có

(xem tiếp trang 4)

## Niềm vui Phúc Âm

WHD (01.12.2013) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông huấn *Evangelii Gaudium* (Niềm Vui Phúc Âm) vào ngày 24-11-2013, đại lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, cũng là ngày bế mạc Năm Đức Tin. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Văn phòng Tổng thư ký HDGMVN, về Tông huấn này. Xin trân trọng giới thiệu.

\*\*\*

WHD: Đức Thánh Cha Phanxicô vừa ban hành Tông huấn mới, Đức cha đã đọc chưa?

Đức cha Phêrô: Vâng, tôi vừa mới đọc qua một lần, nhưng chắc là phải đọc lại kỹ hơn, không chỉ một lần mà nhiều lần.

WHD: Tại sao?

Đức cha Phêrô: Vì Tông huấn này rất dài, 217 trang sách, chia ra làm 5 chương. Quan trọng hơn nữa là vì Tông huấn rất súc tích, không chỉ đơn thuần là bản đúc kết những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XIII về Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo, nhưng còn là cơ hội để Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày tầm nhìn, suy tư và thao thức của riêng ngài về sứ vụ Phúc-Âm-hóa của Hội Thánh.

WHD: Đức cha có thể chia sẻ những cảm nghĩ đầu tiên của Đức cha khi đọc Tông huấn này không?

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mảy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”*

### SUY NIỆM

Nước Trời đã gần, Đấng Mêsiã sắp đến: đó là điều Gioan đã hô to trong hoang địa miền Giuđê. Đối với ông, Đấng Mêsiã thật là vị Thảm phán đáng sợ. Chính Ngài sẽ tách biệt người lành với kẻ dữ, như người ta phân biệt thóc mảy với thóc lép, “thóc mảy thì thu vào kho, thóc lép thì bỏ vào lửa.” Ngày Đấng Mêsiã đến cũng là ngày Thiên Chúa thịnh nộ. Riu đã sẵn, cây không sinh quả thì bị chặt đi. Người ta sẽ phải chịu phép rửa trong lửa hồng. Chính vì thế Gioan khẩn trương mời gọi dân chúng sám hối.

Thực tế cho thấy Đức Giêsu không phải là Đấng Mêsiã kinh khủng như ông nghĩ. Tuy nhiên lời mời gọi sám hối của Gioan vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta không sám hối vì bị đe dọa và sợ hãi, nhưng vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương nơi Đức Giêsu. Mùa Vọng là mùa sám hối để đón Chúa đến. Chúa đã đến âm thầm ở Bêlem. Chúa sẽ đến khải hoàn vào ngày tận thế. Chúa vẫn đang đến với chúng ta mỗi ngày qua các bí tích và các biến cố lớn nhỏ.

Để chuẩn bị Hội Thánh mừng Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho năm 1996 là Sám hối và Canh tân. Sám hối là nhìn nhận mình đã gieo rắc bao gương mù khiến khuôn mặt Đức Giêsu trở nên khó tin. Sám hối là tự vấn về những hành động gây chia rẽ các anh em Kitô hữu với nhau. Sám hối là ăn năn về những cử chỉ thiếu khoan dung, về việc đôi khi dùng bạo lực để bắt người khác chấp nhận chân lý. Sám hối là nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trước bao sự ác của thế giới hôm nay. Đây không phải là việc của cá nhân, nhưng là việc của cả Hội Thánh. Một Hội Thánh có can đảm sám hối là một Hội Thánh đang vươn tới sự thánh thiện. Chúng ta cần nghe lại những lời nhắc nhở của Gioan. Ông kéo chúng ta ra khỏi sự tự mãn: “Đừng tưởng mình có cha là Apraham.” (Mt 3,9) Đừng tưởng mình đương nhiên được vào Nước Trời. Gioan mời mọi người xưng thú tội lỗi

*(xem tiếp trang 3)*

## Chuẩn bị Giáng sinh: Hãy để Chúa đến gặp chúng ta

WHĐ (03.12.2013) – Chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu hãy mở lòng ra để gặp Chúa là Đấng đổi mới mọi sự.



Trong bài giảng Thánh lễ thứ Hai Tuần I Mùa Vọng tại nhà nguyện trong Nhà khách Santa Marta, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh là đi vào cuộc hành trình của đức tin và cầu nguyện để gặp gỡ Chúa. “Bởi vì Giáng

sinh không chỉ là ngày lễ hội hằng năm hay kỷ niệm một biến cố đẹp. Giáng sinh là điều gì đó hơn thế. Giáng sinh là một cuộc lên đường đi gặp Chúa. Giáng sinh là một cuộc gặp gỡ. Chúng ta đến gặp Chúa với con tim rộng mở, với cuộc sống của chúng ta. Gặp gỡ Đấng hằng sống, gặp gỡ Người với đức tin của chúng ta”.

Nhưng sống đức tin không phải điều dễ dàng. Nói về viên quan đại đội trưởng trong bài đọc đã có niềm tin lớn lao khi xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ của mình, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta giống như viên quan này trong hành trình đức tin “đến gặp

*(xem tiếp trang 4)*

## Đức giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến Thủ tướng Israel

WHĐ (03.12.2013) – Hôm qua thứ Hai 02-12, tại Điện Tông Tòa, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu; sau đó ông Thủ tướng đã hội đàm với Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh; cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Toà Thánh, Đức ông Antoine Camilleri.

Trong cuộc hội đàm thân mật, hai bên đã tập chú vào tình hình chính trị và xã hội phức tạp ở Trung Đông, đặc biệt là việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine, hy vọng rằng một giải pháp công bằng và lâu dài, tôn trọng quyền lợi của cả Israel và Palestine, có thể đạt được càng sớm càng tốt.

Ngoài chương trình hành hương Thánh Địa của Đức Thánh Cha, các vấn đề khác cũng được hai bên bàn luận: tương quan giữa Nhà cầm quyền và các cộng đồng Công giáo địa phương, cũng như giữa Nhà nước Israel và Tòa Thánh, với hy vọng Hiệp



định đang được soạn thảo sẽ sớm được ký kết.

Trong cuộc hội kiến với Đức giáo hoàng kéo dài 25 phút, nhà lãnh đạo Israel đã tặng Đức giáo hoàng bản dịch tiếng Tây Ban Nha một tác phẩm của cha ông là sử gia Benzion Netanyahu –qua đời hồi năm ngoái, nhan đề “Nguồn gốc của Tòa án dị giáo ở Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ mười lăm” với lời đề tặng: “*Kính tặng Đức giáo hoàng Phanxicô, vị mục tử vĩ đại của di sản chung của chúng ta*”. Cùng đi với ông Netanyahu có bà Sarah Netanyahu, và một phái đoàn gồm mười người. ■

*(Tổng hợp từ VIS & Vatican Radio)*

## Tiếp các Bê trên Tổng quyền, Đức Thánh Cha thông báo năm 2015 là “Năm Đời sống thánh hiến”

WHĐ (30.11.2013) – Từ ngày 27 đến 29-11, Liên hiệp các Bê trên Tổng quyền đã họp Đại hội lần thứ 82 tại trung tâm Salesianum, Roma, để thảo luận về việc giải quyết những thách đố đang đặt ra cho giới tu sĩ. Sau Đại hội, các bê trên đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến trong ba giờ đồng hồ, lâu hơn dự định, đồng thời Đức Thánh Cha không có huấn từ soạn trước nhưng mời các bê trên cùng trao đổi, thảo luận. Câu hỏi do các bê trên đưa ra được đức kết thành ba nhóm. Đức Thánh Cha đã trả lời ba nhóm câu hỏi đó.

Giải đáp nhóm câu hỏi thứ nhất về vấn đề căn tính và sứ mạng đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: nói đến căn tính đời sống thánh hiến cũng là trở về với căn tính người Kitô hữu, còn tu sĩ là những người được kêu gọi bước theo Chúa trên một con đường riêng: “Các tu sĩ là những người có thể thức tỉnh thế giới. Đời sống thánh hiến là đời sống tiên tri. Thiên Chúa đòi chúng ta ra khỏi tổ ấm để bay đến mọi biên cương của thế giới, không được ‘ru rú trong nhà’. Đây là con đường cụ thể nhất để nên giống Chúa”.

Khi được hỏi về tình hình ơn gọi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh các Giáo hội trẻ đang cư mang hoa trái mới. Rõ ràng thực tế này buộc phải đánh giá lại vấn đề hội nhập văn hóa của các đặc sủng. Giáo hội phải noi gương Matteo Ricci xin tha thứ và hỗ trợ về những thất bại của hoạt động tông đồ do nhận thức không đúng trong lĩnh vực này. Cuộc đối thoại liên văn hóa thúc đẩy việc đưa nhân sự thuộc các nền văn hóa khác nhau, thể hiện những cách sống đặc sủng khác nhau, vào nhiệm vụ quản trị các hội dòng.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo, dựa trên bốn cột trụ chính: đời sống thiêng liêng, tri thức, cộng đoàn và tông đồ. Nhất thiết phải tránh mọi loại giả hình và chủ nghĩa giáo sĩ bằng phương thức đối thoại thẳng thắn và cởi mở về mọi khía cạnh cuộc sống. Đức Thánh Cha nhận xét: “Đào tạo

là một công việc thủ công, không phải là một kiểu kiểm soát. Phải nhằm đến mục tiêu là đào tạo tu sĩ có trái tim dịu dàng, không chua như giấm. Chúng ta đều là những người có tội nhưng không hư hỏng. Người có tội sẽ được đón nhận, còn kẻ thoái hóa thì không”.



Khi được hỏi về quan hệ huynh đệ, Đức Thánh Cha nói mối quan hệ này có một sức lôi cuốn mạnh mẽ, bao hàm việc chấp nhận những khác biệt và xung khắc. Có những lúc cuộc sống huynh đệ gặp khó khăn, nhưng nếu không có tình huynh đệ thì sẽ không thể sinh hoa trái. Dù thế nào đi nữa “chúng ta không bao giờ được hành động như những nhà quản lý mỗi khi anh em có xung đột: cần phải biết làm cho xung đột dịu xuống”, Đức Thánh Cha nói.

Nhiều câu hỏi được các vị bê trên đặt ra về những mối quan hệ giữa các tu sĩ và các giáo hội địa phương mình trực thuộc. Đức Thánh Cha cho biết ngài đã từng trải qua những vấn đề như thế: “Chúng tôi, các giám mục, phải hiểu rằng những người sống đời thánh hiến không phải là những người đi giúp, mà là những đặc sủng làm phong phú giáo phận”.

Những câu hỏi cuối cùng liên quan đến những biên giới của sứ mạng những người sống đời thánh hiến. Đức Thánh Cha trả lời: “Phải nhận ra các biên giới ấy trên cơ sở đặc sủng”. Cần phải ưu tiên hành động cho những hoàn cảnh bị gạt ra ngoài lề. Bên cạnh những thách đố này, Đức Thánh Cha còn đề cập đến sứ mạng về văn hóa và giáo dục tại các trường phổ thông và đại học. Đức Thánh Cha cho rằng những cột trụ của giáo dục là “chuyển giao kiến thức, chuyển giao phương pháp và

### SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

(Mt 3,6). Sông Giordan đã thành nơi con người làm hoà với Thiên Chúa.

“Hãy dọn đường cho Chúa đến” Hội Thánh và mỗi Kitô hữu là những con đường, để Chúa đến với nhân loại và để nhân loại đến với Chúa. Ước gì đó là những con đường thẳng và phẳng phiu, để ai cũng muốn đi và đi tới đích.

#### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi.

Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép rửa.

Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối chúng con.

Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình.

Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể, và chấp nhận những cắt tĩa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Giakêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. ■

*Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ*

chuyển giao các giá trị. Qua các phương thế này, đức Tin được thông truyền. Nhà giáo dục phải có đủ khả năng giảng dạy và phải xem xét kỹ lưỡng làm thế nào loan báo về Chúa Giêsu Kitô cho một thế hệ đang chuyển biến”.

Trước khi từ giã 120 vị Bê trên Tổng quyền tham dự buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha thông báo năm 2015 sẽ được dành cho đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha nói: “Cảm ơn anh em về những gì anh em đang làm, về đức Tin và sự phục vụ của anh em. Cảm ơn anh em về những chứng từ và những cay đắng anh em đã phải trải qua”. ■

(VIS)

## Khoá họp thứ hai của Hội đồng Hồng y tư vấn

thể coi như soạn một Tông hiến mới về Giáo triều.

Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong khoá họp này các hồng y sẽ không thảo luận về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản trị và kinh tế, mà theo ý kiến của cha, các vấn đề này sẽ được xem xét trong khoá họp tiếp theo vào tháng Hai 2014, ngay trước Công nghị tấn phong Tân hồng y, sau đó là Hội nghị Thượng Hội đồng Giám mục.

Cha Lombardi cũng đề cập đến phương pháp làm việc của Hội đồng, trong đó có sự phân nhiệm để nghiên cứu các đề tài riêng biệt, nhưng “mọi vấn đề sẽ được đưa ra trước Hội đồng và các ngài có trách nhiệm chung, liên quan đến mọi đề tài”.

Cuối cùng, cha Lombardi cho biết Hội đồng cũng đã mời Đức Tổng giám mục Pietro Parolin Quốc vụ khanh Tòa thánh tham dự phiên họp khai mạc, để chào mừng và gặp ngài lần đầu tiên. ■

(Theo VIS)

## Chuẩn bị Giáng sinh: Hãy để Chúa đến gặp chúng ta

Chúa để cho Chúa gặp mình”.

Khi chỉ có chúng ta đến gặp Chúa, có thể nói chúng ta là chủ nhân của cuộc gặp gỡ; nhưng nếu chúng ta để cho Chúa đến gặp chúng ta, chính Người sẽ bước vào cuộc đời chúng ta, chính Người đổi mới chúng ta, và đó là ý nghĩa của việc Chúa Kitô đến: Người đổi mới tâm hồn, cuộc sống, niềm hy vọng của chúng ta.

Với niềm tin – như của viên quan đại đội trưởng – chúng ta lên đường gặp Chúa chính là để Chúa gặp chúng ta.

Không phải lúc nào Chúa cũng nói với chúng ta điều chúng ta muốn nghe, nhưng Người sẽ nói với tôi điều quan trọng đối với tôi “vì Chúa không nhìn chúng ta theo đám đông, Người nhìn vào khuôn mặt, vào đôi mắt của từng người trong chúng ta. Tình yêu của Chúa không phải là một tình yêu trừu tượng, tình yêu ấy cụ thể. Chúa nhìn tôi một cách cá nhân”. Và “để cho Chúa gặp chúng ta có nghĩa là để cho Chúa yêu thương chúng ta”. ■

(Theo Vatican Radio)

## Niềm vui Phúc Âm

**Đức cha Phêrô:** Tuyệt vời! Đức Thánh Cha Phanxicô đúng là nhà lãnh đạo lớn. Không những ngài trình bày cho chúng ta tầm nhìn rất lớn về sứ vụ Phúc-Âm-hóa, mà còn chỉ dạy những nẻo đường cụ thể để chu toàn sứ vụ trong hoàn cảnh hiện tại của thế giới và Hội Thánh.

**WHD:** Xin Đức cha trình bày chi tiết hơn về nhận định này.

**Đức cha Phêrô:** Trong Tông huấn, nhiều lần Đức Thánh Cha dùng động từ “mơ” (Tôi mơ ước...). Cũng vì thế, có tác giả so sánh Tông huấn này của ngài với bài thơ nổi tiếng “*I dream*” của Martin Luther King. Động từ “mơ ước” diễn tả tầm nhìn (*vision*) của Đức Thánh Cha về một Hội Thánh lên đường loan báo Tin Mừng, dù phải mang thương tích, hơn là một Hội Thánh chỉ lo tự vệ và co cụm lại với những vấn đề của nội bộ (x. số 49).



## EVANGELII GAUDIUM

Từ tầm nhìn ấy, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ cho thấy sứ mệnh (*mission*) của Hội Thánh là phải canh tân, đổi mới chính mình trên mọi bình diện và ở mọi mức độ: giáo xứ, các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ, giáo phận, và cả Tòa Thánh nữa (vd. chủ trương trung ương tập quyền cách quá đáng). Đó chính là điều mà Thượng Hội đồng Giám mục khóa XIII gọi là “hoán cải mục vụ”, hoán cải từ trong tâm thức, cách suy nghĩ đến phương pháp làm mục vụ.

Rồi từ tầm nhìn và sứ mệnh nói trên, Đức Thánh Cha đề nghị những hành động cụ thể (*action*) và nói rất chi tiết, từ đời sống thiêng liêng của sứ giả Tin Mừng đến bài giảng của linh mục trong Thánh Lễ, cho đến sự dấn thân phục vụ người nghèo, và tình thân đối thoại trong đời sống xã hội.

Trong mỗi lãnh vực, ngài không chỉ ngừng lại ở suy tư lý thuyết nhưng luôn luôn bàn đến điều mà ngài gọi là hệ quả mục vụ (*pastoral consequences*) hoặc những hàm ngậm thực hành (*practical implications*).

**WHD:** Vậy theo Đức cha, Tông huấn này có liên quan gì đến định hướng mục vụ của Giáo Hội Việt Nam trong những năm sắp tới không?

**Đức cha Phêrô:** Có thể tôi chủ quan, nhưng thật sự tôi cảm nhận đây đúng là sự quan phòng của Chúa. Trong Thư Chung 2013, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra kế hoạch mục vụ 3 năm về Phúc-Âm-hóa; khi đó, Tông huấn chưa được ban hành. Tuy nhiên khi đọc Tông huấn, tôi thấy đây là tài liệu hết sức quý giá, giúp chúng ta khai triển định hướng mục vụ của Hội Thánh tại Việt Nam trong 3 năm sắp tới. Cho phép tôi hình dung cách cụ thể thế này.

Trong năm 2014, chúng ta kêu gọi Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình. Thông thường chúng ta chỉ nghĩ đến việc đem tinh thần Phúc Âm vào đời sống gia đình, đương nhiên là cần thiết rồi, nhưng mình ít nhấn mạnh đến việc chính gia đình Công giáo phải là tác nhân của Phúc-Âm-hóa. Thế thì chương 1 và chương 3 của Tông huấn bổ túc cho chúng ta rất nhiều.

Trong năm 2015, chúng ta nhấn mạnh đến Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn, cũng trùng hợp với chọn lựa của Tòa Thánh, chọn năm 2015 là Năm của Đời sống thánh hiến. Các linh mục coi xứ nói riêng và các giáo xứ nói chung có thể học được biết bao điều bổ ích từ chương 3 và chương 5 của Tông huấn.

Cuối cùng, năm 2016 được HĐGM VN đề nghị là năm Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội. Chương 4 của Tông huấn về “Chiều kích xã hội của Phúc-Âm-hóa” rõ ràng là tấm bản đồ chỉ đường cho suy nghĩ và hành động cụ thể của chúng ta.

**WHD:** Đức cha đã viết bài Tìm hiểu Thông điệp Lumen Fidei, vậy Đức cha có định viết bài tìm hiểu Tông huấn *Evangelii Gaudium* không?

**Đức cha Phêrô:** Tôi cũng đang nghĩ đến việc này.

**WHD:** Chân thành cảm ơn Đức cha.

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,  
tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org),  
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)  
theo dạng pdf**